



# บันทึกข้อความ

ผู้ช่วยปลัดฯ (นายระพีภัทร์)  
รับที่ ก๕๔  
วันที่ ๒๖ ส.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๑๖

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สถาบันเกษตรกรธนาธิการ โทร. ๐ ๒๕๔๐ ๕๕๕๓ ต่อ ๑๓๑  
ที่ กษ ๐๒๑๐/ ๓๓๖ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุมัติรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์  
ระดับกลาง รุ่นที่ ๘๔

เรียน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้โปรดอนุมัติให้สถาบันเกษตรกรธนาธิการดำเนินการ  
จัดฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง รุ่นที่ ๘๔ ประจำปีงบประมาณ  
๒๕๖๑ จำนวน ๑๒๐ คน ระหว่างวันที่ ๒๔ เมษายน - ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรม มารวย การ์เด้น  
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร นั้น

สถาบันเกษตรกรธนาธิการ ได้ดำเนินการตามขั้นตอนการสรรหาผู้เข้ารับการฝึกอบรม พร้อมทั้ง  
ได้รวบรวมรายชื่อของผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามจำนวนที่ได้รับจัดสรร จากผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง  
เกษตรและสหกรณ์ และจากส่วนราชการระดับกรม เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

๑. อนุมัติตัวบุคคลเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์  
ระดับกลาง รุ่นที่ ๘๔ จำนวน ๑๒๐ คน ตามรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้

๒. ลงนามในบันทึกเรียนหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามที่แนบ  
มาพร้อมนี้

ทั้งนี้ อยู่ในอำนาจของผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์) ตามคำสั่งกระทรวง  
เกษตรและสหกรณ์ ที่ ๑๒๐๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐

- อนุมัติ
- ลงนามแล้ว
- ดำเนินการตามระเบียบฯ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
โดยเคร่งครัด และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ

(นางสาวนฤมล สัจวงค์)  
ผู้อำนวยการสถาบันเกษตรกรธนาธิการ  
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์)  
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม

หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง รุ่นที่ ๘๔

ระหว่างวันที่ ๒๔ เมษายน - ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑

ณ โรงแรม มารวย การ์เด้น ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ID	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด
<b>สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์</b>			
๑	น.ส. ผจงจินต์ กระหม่อมทอง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	สำนักงานเกษตรต่างประเทศ
๒	น.ส. ยุพดี เมธามนตรี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน
<b>กรมชลประทาน</b>			
๓	นาย กษวรัช เยาวยอด	นายช่างเครื่องกลอาวุโส	ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ ๒
๔	นาย จักรกฤษณ์ ชมภูบาง	วิศวกรชลประทานชำนาญการ	ส่วนแผนงาน
๕	นาย เฉลิมชัย จันทรวงษา	นายช่างชลประทานอาวุโส	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำท่า สำนักงานชลประทานที่ ๗
๖	นาย ชูเกียรติ วินยพงศ์พันธ์	วิศวกรชลประทานชำนาญการ	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
๗	นาย ทวีสิทธิ์ ศิริเมฆา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๕
๘	นาย มานพ ณ ลำปาง	นายช่างเครื่องกลอาวุโส	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๙
๙	นาย รณกร สมบุญ	นักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการ	ส่วนจัดหาที่ดินที่ ๓
๑๐	นาย วิชญ์ ศรีวงษา	วิศวกรชลประทานชำนาญการ	ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
๑๑	นาย สมใจ รัตนะ	นายช่างเครื่องกลอาวุโส	ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ ๗
๑๒	นาย สมภาคย์ กำกั้ววงษ์	นายช่างโยธาอาวุโส	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๒
๑๓	นาย สุทธิพันธ์ ตันตระกูล	นายช่างชลประทานอาวุโส	โครงการชลประทานภาพสินธุ์
๑๔	นาย สุรชาติ เพ็งมีศรี	วิศวกรชลประทานชำนาญการ	สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๑๓
<b>กรมตรวจบัญชีสหกรณ์</b>			
๑๕	นาง กัญจนา สาระรัตน์	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร
๑๖	น.ส. ดวงพร สร้างบุญ	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๘
๑๗	น.ส. ธัญญา ศุภรัตน์ชัย	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๘	นาง พวงทอง ปานอุทัย	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน
๑๙	น.ส. ภัทรภร หลักทอง	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ	สำนักส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและถ่ายทอดเทคโนโลยี
๒๐	นาง มาลี ชื่นมนุชย์	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๗
๒๑	น.ส. เรวดี เอ็งฉ้วน	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ	สำนักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี
๒๒	น.ส. วณิดา ไตรบรรณ	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ	สำนักส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและถ่ายทอดเทคโนโลยี
๒๓	นาย วิศรุต นันทวิญญู	นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ	สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ
๒๔	น.ส. สิริวรรณ เกิดผล	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ	สำนักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี
๒๕	นาง สุกฤตา จิตอนุกุล	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี



ID	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด
๒๖	น.ส. สุนันทา ชาวสำอาง	เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีอาวุโส	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุพรรณบุรี
๒๗	นาย อนันต์ แจ่มจอน	นิติกรชำนาญการ	สำนักบริหารกลาง
<b>กรมประมง</b>			
๒๘	นาย กันตภณ โรจนอุดมพร	เจ้าพนักงานประมงอาวุโส	สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา
๒๙	นาย จรุง ชลหัตถ์	เจ้าพนักงานประมงอาวุโส	กลุ่มตรวจสอบภายใน
๓๐	เรือเอก จิรัฏฐ์ เนื่องแสง	นักวิชาการประมงชำนาญการ	กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
๓๑	นาง ขนาฉัตร จิตรักษ์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง
๓๒	นาย ฎีกา รัตนชานอง	นักวิชาการประมงชำนาญการ	กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด
๓๓	นาง ธิติรัตน์ คงชัย	นักวิชาการประมงชำนาญการ	กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
๓๔	น.ส. นพนันท์ อยู่รอง	นักวิชาการประมงชำนาญการ	กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
๓๕	นาย นครเศรษฐ์ หาดทวยกาญจน์	เจ้าพนักงานประมงอาวุโส	สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ
๓๖	นาง ประทุมวัลย์ เจริญพร	นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารชำนาญการ	กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง
๓๗	นาย ประหยัด ยืดยาว	เจ้าพนักงานประมงอาวุโส	กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
๓๘	นาย พรชัย สุขเรือง	เจ้าพนักงานประมงอาวุโส	สำนักงานประมงจังหวัดตรัง
๓๙	นาง วนิดา ไสสว่าง	เจ้าพนักงานประมงอาวุโส	สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช
๔๐	นาง วราภรณ์ ัญญาพีช	นักวิชาการประมงชำนาญการ	กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
๔๑	นาย วิชาญ บุญทวี	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	กลุ่มตรวจสอบภายใน
๔๒	นาย เสกสรร ดวงศรี	นักวิชาการประมงชำนาญการ	สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ
<b>กรมปศุสัตว์</b>			
๔๓	น.ส. ธัญนันท์ สิ้นชัย	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	กองการเจ้าหน้าที่
๔๔	นาย พัฒนศิริ ดำรงประเสริฐ	นายสัตวแพทย์อาวุโส	กองสารวัตรและกักกัน
๔๕	น.ส. วันทนา ยรรยงยศ	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส	กองคลัง
๔๖	นาย สุขุม สนธิพันธ์	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์
<b>กรมพัฒนาที่ดิน</b>			
๔๗	น.ส. จันทิมา ไตรบุญฤติกุล	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๔
๔๘	นาย ประสงค์ พรหมใจ	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	สำนักพัฒนาที่ดินเขต ๘
<b>กรมวิชาการเกษตร</b>			
๔๙	นาง กัลยา เกษากกลาง	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑
๕๐	น.ส. จารุรัตน์ พุ่มประเสริฐ	นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ	กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลผลิตเกษตร
๕๑	นาย ชัยชนะ นุ่นเลี้ยง	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	กรมวิชาการเกษตร
๕๒	นาย ไตรเดช ช่างทอง	นักวิชาการโรคพืชชำนาญการ	สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
๕๓	นาย เทวรัตน์ บุรณ์สวัสดิ์พงษ์	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	กองแผนงานและวิชาการ



5/

ID	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด
๕๔	นาย นิรันดร์ ดิษฐ์กระจัน	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส	สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่
๕๕	น.ส. วิมลวรรณ วัฒนจิตร	นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ	กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลผลิตเกษตร
๕๖	นาย ศิริชัย ถาวร	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร
๕๗	น.ส. ศิริลักษณ์ สมนึก	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓
๕๘	นาย สมพงษ์ สุขเขตต์	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	สถาบันวิจัยพืชสวน
๕๙	น.ส. อมรรัตน์ วงษ์นอก	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช
๖๐	น.ส. อรวินทีณี ชูศรี	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	สถาบันวิจัยพืชสวน
<b>กรมส่งเสริมการเกษตร</b>			
๖๑	นาย กลุณณะ นาคหมื่นไวย	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ	สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย
๖๒	น.ส. จิตรัตน์ กันขำ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส	กองคลัง
๖๓	น.ส. จุฬารณีน นกสกุล	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย
๖๔	นาย ทศน์พล ย้ายตั้ง	วิศวกรการเกษตรชำนาญการ	สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๙ จังหวัดพิษณุโลก
๖๕	นาง ทิพวัลย์ สารสุข	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี
๖๖	น.ส. นันทน์ภัสร์ ศรีสมุทร	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ	สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี
๖๗	น.ส. พยอม สูงพัน	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง
๖๘	นาง ภาณิดา ชูสุวรรณ	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
๖๙	นาย ภูเบศ สิริธราพงศ์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ	สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่
๗๐	นาย สุรศักดิ์ คำแท้	นายช่างเทคนิคอาวุโส	สำนักงานเลขาธิการกรม
๗๑	น.ส. หทัย ซอกกาญจน์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส	กองคลัง
<b>กรมส่งเสริมสหกรณ์</b>			
๗๒	นาง กรรณิการ์ พุทธิเมธากุล	นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
๗๓	น.ส. ดาว จันทระจิตร	นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ	กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์
๗๔	นาย ทรงสรรค์ อนุะพานัก	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง
๗๕	นาง เนาวรัตน์ เอื้ออารักษ์พงศ์	นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ	กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร
๗๖	นาง บานใจ มามาก	นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์
๗๗	นาย บุญเคียร หนูบุญ	นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล
๗๘	นาย ปริญา เขียวดี	นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่
๗๙	นาง พัชรีย์ นาคเอี่ยม	นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร
๘๐	นาย มงคล ประทุมคำ	นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ
๘๑	นาย สมภพ ประหลาดเนตร	นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรดิตถ์
๘๒	นาย สุเทพ ช่วยอุระชน	เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรดิตถ์
๘๓	นาง อรุณรัตน์ หวังดี	นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช



ID	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด
๘๔	นาย อำพล เนื้อไม้	นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร
๘๕	นาย เอกวัฒน์ ไชยสมบูรณ์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
กรมการข้าว			
๘๖	นาย จริญญา ขาวหนูนา	นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ	ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช
๘๗	นาย นคร สมุทรทอง	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์
๘๘	นาง บังอร ธรรมสามิสรณ์	นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ	ศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรี
๘๙	น.ส. เพชรี แข็งขี้ม	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
๙๐	นาย มุ่งมาตร วั่งกะ	นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ	ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท
๙๑	นาย รังสรรค์ โชคบำรุงศิลป์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา
กรมหม่อนไหม			
๙๒	นาย กลินสันต์ ศรีศิริไฉ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	สำนักบริหารกลาง
๙๓	นาย แดนชัย แก้วดี	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	สมข.เขต ๑ จ.แพร่
๙๔	น.ส. พิญญาพัชร ตรีฉิมพลี	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม			
๙๕	นาย กฤษณะ นุชอิสสระ	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๙๖	นาง กุลธิดา ดวงภักดี	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่
๙๗	น.ส. จรรยา สุวัฒน์พิเศษ	นิติกรชำนาญการ	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี
๙๘	นาง จุฑาทิพย์ แยมสวน	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์
๙๙	น.ส. ธาณินี ดิษฐโสภากา	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ	สำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน
๑๐๐	นาง ประนอม เจริญรุ่ง	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์
๑๐๑	นาง ปารีชาติ แก้วนิล	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ	สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
๑๐๒	น.ส. พรรณิภา จันทรมณี	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา
๑๐๓	นาง พัชรี จิตรวิไล	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา
๑๐๔	นาง เพชรรัตน์ มามี	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
๑๐๕	นาย โปธิ์ กาฬภักดี	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๐๖	นาย มานัส จอมพุทรา	นายช่างสำรวจอาวุโส	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน
๑๐๗	นาย ยุทธนา น้ำทิพย์	นิติกรชำนาญการ	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง
๑๐๘	นาง รัชฎา ปวงคำ	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย
๑๐๙	นาย วราวุธ พรหมสาขา ณ สกลนคร	นายช่างสำรวจอาวุโส	สำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน
๑๑๐	นาย สุรัตน์ พูลสวัสดิ์	นิติกรชำนาญการ	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี
๑๑๑	น.ส. สุรีย์พร สุวรรณเนตร	นิติกรชำนาญการ	สำนักกฎหมาย
๑๑๒	นาย อลงกรณ์ ประทาน	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี



5

ID	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด
๑๑๓	นาง อังคณา ประพาศพงษ์	นิติกรชำนาญการ	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม
๑๑๔	น.ส. อัจฉรา ปากสมุทร	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร			
๑๑๕	น.ส. กรุณา แต่งวิจิตร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร
๑๑๖	นาย ธาณินท์ ทองกาล	นักวิชาการสถิติชำนาญการ	ศูนย์สารสนเทศการเกษตร
๑๑๗	นาง นุชรัตน์ สติยสุพรรณ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	สำนักเลขานุการกรม
๑๑๘	น.ส. เบญจมาภรณ์ คงกระพันธ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร
๑๑๙	น.ส. สุปรียญา แก้วนนท์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	สำนักเลขานุการกรม
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ			
๑๒๐	นาง ชุตีวรรณ จัดตุพรพงษ์	นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการ	สำนักกำหนดมาตรฐาน

